



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่อน โทร 053 880745

ที่ ชม 0033.301/ 565

วันที่ 25 มีนาคม 2568

เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารหน่วยงาน ของผู้บริหารสูงสุดในหน่วยงาน โรงพยาบาลแม่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อน

ตามที่มีการกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประเด็นมาตรการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน เพื่อเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจ อย่างมีธรรมาภิบาล นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงได้จัดทำประกาศเจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยยึดแนวทางตามหลักธรรมาภิบาล ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศเจตจำนงสุจริต ในการบริหารหน่วยงานของผู้บริหาร และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่อน

(นายสัมพันธ์ นิลยกานนท์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เห็นชอบ - อนุมัติ

(นายสมมิตร สิงห์ใจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อน



ประกาศโรงพยาบาลแม่อน

เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี
ของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร โรงพยาบาลแม่อน

ข้าพเจ้า นายสมมิตร สิงห์ใจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อน ในฐานะของ
ผู้บริหารโรงพยาบาลแม่อน

ขอแสดงเจตจำนงต่อเพื่อนข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่อน ทุกคนว่า ข้าพเจ้า
จะบริหารจัดการหน่วยงานในโรงพยาบาลแม่อน ให้สำเร็จตามพันธกิจอย่างมีธรรมาภิบาล คือ

๑. เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของประชาชน

๒. เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม
การขายยาและเวชภัณฑ์มีค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลแม่อน

๓. เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคลและสร้างองค์กรที่ปราศจากการล้วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำ
การใดที่เป็นการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน

โดยยึดแนวทางตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความสุจริต เที่ยงตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้
อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้บังเกิดผลงาน และประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ข้าพเจ้าจะทำหน้าที่
นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกคน ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ มีสติ ยั้งคิด รู้ว่า
สิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทำ สิ่งใดควรละเว้น เป็นข้าราชการที่ดีของประเทศชาติและประชาชน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสมมิตร สิงห์ใจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อน